

# ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

## ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



นายทวีชัย ยะชะระ เลขที่ ๕๑  
หมู่ที่ ๙ ต.สบปราบ อ.สบปราบ  
จ.ลำปาง เบอร์โทร.๐๙๑๓๐๔๙๔๘๑  
เกษตรกรผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยมีจิต  
อาสาในการใช้พื้นที่ของตนเองจัดตั้งเป็น  
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงประจำตำบลสบปราบ เพื่อเป็น  
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร  
ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไป

การปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานในครัวเรือนและจำหน่าย



การเลี้ยงหมูแม่พันธุ์จำหน่าย



การเลี้ยงปลาในบ่อดิน



การเลี้ยงปลาในนาข้าว



ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม  
จักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้านใหม่วัฒนา



นางนวลนภา อุ่นแก้ว บ้านเลขที่ 79  
บ้านใหม่วัฒนา ม.10 ต.สบปราบ อ.สบปราบ  
จ.ลำปาง เบอร์โทร.081-7464263  
มีความสามารถในการสานตะกร้าทางมะพร้าว  
โดยสืบเนื่องจากปัญหาการว่างงานในช่วงหลัง  
ฤดูกาลทำนา ทำให้ชาวบ้านเกิดแนวคิดที่จะหา  
รายได้เสริมให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้  
เกิดประโยชน์ ประกอบกับมีหน่วยงาน  
จากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ  
นำทีมวิทยากรเข้ามาสอนวิธีการจักสานตะกร้า  
ด้วยทางมะพร้าว จึงเกิดการรวมกลุ่มจักสาน  
ตะกร้าด้วยทางมะพร้าวตั้งแต่วันที่ 25  
กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา



# ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์ไทย



นายวิสิทธิ์ สิทธิ บ้านเลขที่ ๓/๕

หมู่ ๑๐ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

เบอร์โทร ๐๘๓/๑๘๖๓/๑๕๕

เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรและยา  
รักษาโรคที่ทำจากสมุนไพร เช่นทำลูกประคบ  
มีการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน



ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยชีวภาพ และทำน้ำส้มควันไม้



นายสมชาย ชะระ เลขที่ ๒ หมู่ ๙

ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ทำน้ำส้มควันไม้ใช้เองในสวนของตนเอง โดยนำ  
เศษไม้ที่เหลือใช้มาทำน้ำส้มควันไม้เพื่อส่งเสริม  
การลดใช้สารเคมีในการเกษตรรักษาสิ่งแวดล้อม  
และระบบนิเวศของพื้นที่ทำการเกษตรและ ทำจำหน่าย  
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน



## ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปดนตรีพื้นเมือง



นายประวัติ อินจันทร์ (หัวหน้าวง) หมู่ ๔

ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสล้อ ซอ ซิ่ง ดนตรีพื้นเมือง ก่อตั้งขึ้น

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการ

รวมกลุ่มกันของผู้รักดนตรีพื้นเมืองบ้านแพะ หมู่ ๔ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.

ลำปาง แรกเริ่มนั้นเป็นการเล่นดนตรีในงานศพ หรือเรียกว่า การแห่ศพ ต่อมา

เป็นที่รู้จักและได้ รับการตอบรับที่ดีจากชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงจึงเกิด

เป็น รายได้เสริมและอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและกลุ่มจนถึงปัจจุบัน



## ภูมิปัญญาด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์



นางเสาวนีย์ คำแก้ว และ นางสาวสุพร คำปิงบุตร  
ปราชญ์ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีการตั้ง  
กลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และการใช้เวลา  
ว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดังนี้  
๑. พวงหรีด

๒. ดอกไม้จันทน์จำหน่ายในงานศพ  
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการอบรมจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ในการอบรม  
เพิ่มศักยภาพความรู้ในทุกปี



นางเสาวนีย์ คำแก้ว เบอร์โทรติดต่อ ๐๙๓/๙๓/๙๖๒๔๐

## ปราชญ์ด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปอาหาร



นายอานอง วิเชียร หมู่ ๑๕ ต.สบปราบ  
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ทำก้อนเห็ดนางฟ้า  
ขายและขายเห็ดนางฟ้าส่งตลาดเช้าและทำ  
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว  
ทานเองในครัวเรือนและเหลือจึงจำหน่าย

